

ใบก้อกรมช.-ปมราชภัท บักตูโยมนโด่ง คิดเอง-สินธค.รู้ผลสอบ

**'ถัรัฐติ' โวยทหารคุมแจ
ลูกเมียไปโรงเรียนยังตาม
นายกฯหรือ'บักป้อม-หมู'
เสธ.โต-๒ตร.แผ่นอกนอก**
'เต็น'โวยทหารคุกคาม ตาม'เมีย-ลูก'ถึงโรงเรียน
ถ่ายรูปทุกคนเข้า-ออกบ้าน ลั่นครอบครัไม่กลัว
สู้โดยสันติถึงที่สุด 'ประยุทธ์'ให้'อุดมเดช'คิดเอง
ลาออก รมต. เรียก'บักหมู'หารือด่วนในทำเนียบ

'บักตู'ลั่น'โด่ง'คิดเองลาออก
เมื่อเวลา 05.50 น. วันที่ 2 ธันวาคม ที่ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้สัมภาษณ์
ภายหลังเดินทางกลับจากกรุงปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศสว่า ระหว่างไปปฏิบัติภารกิจในต่าง
ประเทศ ได้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ในประเทศอยู่ตลอดเวลา ได้รับทราบทุกเรื่อง
ผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสกดดันให้ พล.อ.อุดม
เดช สิตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
กลาโหม ลาออกจากตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบ
กรณีโครงการก่อสร้างอุทยานราชภัฏ
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พล.อ.ประยุทธ์
กล่าวว่า "ก็ไปบอกเขาสิ ไปบอกท่านสิ ก็จะไป
ตามขั้นตอน เตียวเขาก็คิดเป็นเอง เขาคิดเป็น

ไ้บ้างคนคิดไม่เป็น กฎหมายยังไม่รับเลยใช้
โหม นี่เตียวเขาก็คิดเอง ให้เขาตรวจสอบก่อน
อย่างมีขั้นตอน ผมไม่ได้ห้ามอะไร ให้เขาตรวจ
สอบ ให้มันมีขั้นมีตอน แล้วจะเอาไปเทียบกับ
อีกคดี คดีโน้นมีขั้นมีตอนหรือเปล่า หรืออยู่ที่
ก็ไปเอาเขาเข้ามา แล้วทำไมทางนี้ไม่ให้เขามี
ขั้นตอนบ้างเล่า"

เมื่อถามว่าแสดงว่าต้องการผลการตรวจ
สอบที่ชัดเจนก่อนใช้หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์
กล่าวว่า "ก็แล้วแต่เขา เขาต้องพิจารณาของ
เขา" เมื่อถามว่าหาก พล.อ.อุดมเดชลาออก
จะกระทบต่อรัฐบาลหรือไม่ นายกฯ กล่าว
ว่า "จะกระทบอะไรละ" เมื่อถามว่าดูเหมือน
ฝ่ายตรงข้ามพยายามที่จะเขย่า คสช.มากกว่า
ต้องการให้ พล.อ.อุดมเดชลาออกหรือไม่
นายกฯ กล่าวว่า "ก็พวกคุณไปเขย่าให้เขา
ทำไม ไม่มีปัญหาหรอก คสช.มีทั้งกองทัพ 4
กองทัพพอไหม"

เรียก'บักหมู'หารือที่ทำเนียบ
ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า
เมื่อเวลา 10.00 น. พล.อ.ประยุทธ์เดินทาง
เข้าทำงานที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
ตามปกติ จากนั้นเวลา 10.20 น. พล.อ.ธีรชัย
นาควาณิช ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.)

เดินทางเข้าพบนายกฯ เป็นการด่วน โดยไม่มีกำหนดการล่วงหน้า ใช้เวลาหรือกันประมาณ 25 นาที ก่อนที่ขบวนรถของ พล.อ.ธีรชัยเดินทางกลับออกจากทำเนียบไปอย่างเร่งรีบ โดยไม่ได้สัมภาษณ์แต่อย่างใด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเข้าพบครั้งนี้เป็นที่จับตาเนื่องจากขณะนี้มีการเสาะหาบุคคลต้นให้รัฐบาลและ คสช. รับผิดชอบโครงการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ โดยให้ พล.อ.อุดมเดชในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ลาออกจากตำแหน่ง

'บักป้อม-บักต็อก'พบนายกฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง ได้เดินทางเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ที่ตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อรายงานการดูแลความสงบเรียบร้อยและสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงที่ พล.อ.ประยุทธ์เดินทางไปต่างประเทศ จากนั้น นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเข้ามารายงานสภาวะด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งกรณีองค์การการบินพลเรือนของสหรัฐอเมริกา หรือเอฟเอเอ ประกาศลดระดับมาตรฐานการบินพลเรือนไทย จากนั้น พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา มว.ยุติธรรม เดินทางเข้าพบ คาดว่าทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ พล.อ.ประวิตร และ พล.อ.ไพบูลย์ ทหารเรือกันถึงประเด็นปัญหาการทุจริตในโครงการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ ที่มีกระแสกดดันให้ พล.อ.อุดมเดชในฐานะประธานโครงการลาออกจากตำแหน่ง

'บักข้าง'ชี้สอบราชภักดิ์เสร็จสิ้นปี

ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รองปลัดกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการดำเนินโครงการอุทยานราชภักดิ์ กล่าวถึงความคืบหน้าว่า ขณะนี้คณะกรรมการอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งจะดำเนินการตรวจสอบด้วยความโปร่งใส และให้ความยุติธรรมกับทุกคน โดยเริ่มทยอยเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลแล้ว ซึ่งทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้ คณะกรรมการคงไม่ทำงานกันข้ามปี เพราะจะต้องดำเนินการสอบสวนให้เรียบร้อยก่อนสิ้นปีนี้

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการได้เชิญ พล.อ.อุดมเดชมาสอบถามข้อมูลรายละเอียดการดำเนินการแล้ว และเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ได้เชิญ พล.ต.ชูชาติ สุใส เจ้ากรมการเงินทหารบก มาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลขทางการเงินแล้วเช่นกัน

'ทบ.'ไฟเขียวให้ข้อมูลทุกหน่วย

พล.อ.วินัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงการตรวจสอบโครงการจัดสร้างอุทยาน

ราชภักดิ์ว่า กองทัพบกยืนยันถึงความโปร่งใสในการดำเนินโครงการอุทยานราชภักดิ์ และพร้อมสนับสนุนกระบวนการไขข้อสงสัยของสังคม โดยทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการประสานในเรื่องของข้อมูลมาได้ตามช่องทางของทางราชการ เพื่อให้กระบวนการคลี่คลายข้อสงสัยเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น สำหรับบางหน่วยงานขอเขตตามกฎหมายอาจจะไม่ครอบคลุมถึง ก็อาจประสานขอมาได้ตามความเหมาะสมได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้อยากขอความร่วมมือในการนำเสนอข้อมูลใดๆ ควรอยู่ในกรอบแบบธรรมเนียมมารยาทที่เหมาะสม เพราะไม่อยากให้มีการนำเสนอข้อมูลในลักษณะเป็นการชี้นำด้านความรู้สึก ควรใช้สติรับฟังข้อมูลอย่างมีเหตุผลรอบด้าน ทั้งยังเชื่อว่าจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งข้อสงสัยต่างๆ ก็จะได้รับการคลี่คลายอย่างแน่นอน

'ภูมิธรรม'อัดตรวจสอบซ้ำเสียหาย

ที่เรือนจำกลางคลองเปรม นายภูมิธรรม เวชยชัย วิชาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการสร้างอุทยานราชภักดิ์ ที่มีกรรมการตั้งผู้ใต้บังคับบัญชาขึ้นมาตรวจสอบผู้บังคับบัญชาว่า เรื่องนี้จะดีหรือไม่ดี คนจะยอมรับหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการดำเนินการของผู้มีอำนาจ แต่ไม่มีทีไหนที่จะตั้งลูกน้องขึ้นมาตรวจสอบเจ้านาย วันนี้อยากให้ดำเนินการโดยเปิดเผย ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ใครถูกผิดก็ว่ากันไปตามกฎหมาย ไม่มีการปกป้อง ทั้งนี้ที่เราได้เรียกร้องมา เราไม่ได้ปกป้องไว้ แต่เราเรียกร้องไปตามข้อเท็จจริง ซึ่งการตรวจสอบก็ควรจะขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจว่าจะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือเพียงไร แต่ถ้ายังซ้ำ ก็ยิ่งจะเสียหาย

เมื่อถามถึงกรณีที่ พล.อ.อุดมเดชระบุว่า มีคนยังยึดผลประโยชน์จากเรื่องที่เกิดขึ้น นายภูมิธรรมกล่าวว่า ไม่ทราบว่ พล.อ.อุดมเดชพูดหมายถึงใคร แต่เมื่อมีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นแล้ว ดำเนินการตรวจสอบว่าใครต้องรับผิดชอบบ้าง ท่านอย่าไปคิดให้ปวดหัวมากเลย

ป.ป.ช.ได้ไม่กล้าสอบทหาร

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงกรณีในการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ว่า ปกติการตรวจสอบเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณเป็นหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งขณะนี้ สตง.ได้ลงไปตรวจสอบแล้วว่า มีงบอะไรบ้างที่เขาไปใช้ในการดำเนินการครั้งนี้ ขณะที่ ป.ป.ช.เวลานี้ยังไม่ได้รับเรื่องมาดำเนินการไต่สวน เพราะต้องรอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สตง.

กองบังคับการปราบปราม และคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงกลาโหมสรุปก่อน หรืออีกกรณีคือมีผู้มาร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าตั้งแต่มีข่าวนี้ ป.ป.ช.ไม่ได้นิ่งเฉย แต่ได้ดำเนินการในลักษณะของการสืบสวน เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สาธารณชนให้ความสนใจ เชื่อว่าทั้งรัฐบาลและหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบจะทำเรื่องนี้ให้กระจ่างโดยเร็ว

เมื่อถามว่ามีหลายฝ่ายประมาณ ป.ป.ช.ว่าไม่กล้าเข้าไปตรวจสอบทหารจริงหรือไม่ นายสรรเสริญกล่าวว่า ไม่เลย เพราะทุกเรื่องที่ ป.ป.ช.ทำมีหลักเกณฑ์อยู่ หากยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ไม่สามารถเข้าไปทำไม่ได้ ทุกเรื่องเป็นแบบนี้หมด ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนหรือรัฐบาลไหน เป็นแบบนี้มาตลอด เมื่อถามว่า หาก 3 หน่วยงานสรุปว่ามีทหารเข้าข่าย ป.ป.ช.ก็ฟันไม่เสี่ยงไซ้หรือไม่ นายสรรเสริญ กล่าวว่า เราทำตามหน้าที่แน่นอน

'เต็น'เผยคุกคามถึงลูก-เมีย

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เลขาธิการ นปช. กล่าวว่า ตลอดเวลาเกือบ 3 เดือนที่ผ่านมา มีทหารในเครื่องแบบขับรถอัมวีมาด่าขู่ที่บ้านทุกวัน แต่หลังจากประกาศว่าจะเดินทางไปอุทยานราชภักดิ์แล้วถูกควบคุมตัววันเมื่อกลับมาบ้านกลับพบว่าการคุกคามโดยกำลังของฝ่ายความมั่นคงยกระดับการใช้อำนาจมากขึ้นอย่างชัดเจน โดยเมื่อคืนวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา หลังจากที่รถทหารมาส่งถึงบ้านและกลับไป มีรถอัมวีและปีกอัมวีจอดสตาร์ทเครื่องอยู่หน้าบ้านทั้งคืน หลังจากนั้นก็มีปฏิบัติการที่เห็นชัดว่าวางแผนกันมาอย่างดี

"ตลอด 24 ชั่วโมง หน้าบ้านผมมีรถหลายยี่ห้อจอดสลับกันคันละ 6 ชั่วโมง ในกรณีชายฉกรรจ์ไม่แต่งเครื่องแบบ 2 คนนั่งประจำการ ทุกคนที่เข้า-ออกในบ้านไม่เว้นแม้กระทั่งลูกๆ ผมจะถูกคนกลุ่มนี้ออกมายืนด่าขู่อย่างเปิดเผย ล่าสุดเช้าวันนี้ภรรยาผมนั่งรถไปส่งลูกที่โรงเรียนตามปกติ ปรากฏว่ารถคันที่จอดอยู่หน้าบ้านยังอยู่ที่เดิม แต่ส่งสัญญาณให้รถอีกคันขับตามท้ายรถปรดคันที่ลูกเมียผมนั่งไปตลอดทาง ตามไปจนถึงในโรงเรียน และไปจอดต่อท้ายตอนที่ลูกๆ ผมลงเดินเข้าห้องเรียน จนภรรยาผมต้องเดินเข้าไปต่อว่าและไล่ให้ออกไปจึงยอมขับรถออกจากโรงเรียน ผมไม่อยากเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยผู้มีอำนาจ แต่ความจริงคือความจริง และมันเกิดขึ้นกับผมอย่างต่อเนื่องจนลามไปถึงครอบครัว ผมไม่สนว่าใครต้องการอะไร แต่พวกคุณไม่มีวันได้ความหวาดกลัวจากครอบครัวผม คุณมีทั้งอำนาจ ทั้งอาวุธ ผมมีสมองกับชีวิต จะต่อสู้โดยสันติวิธีอย่างถึงที่สุดกับการคุกคามที่นำรังเกียจเช่นนี้" นายณัฐวุฒิกล่าว

แฉใช้รถคันชายฉกรรจ์ 12 คน

นายณัฐวุฒิกล่าวว่า ปฏิบัติการนี้ทุ่มเททรัพยากรไม่น้อย ใช้รถยนต์ไม่ต่ำกว่า 6 คัน โตโยต้า คัมรี่ สีดำ สปอร์ตโรเตอร์สีบรอนซ์ รืออสีขาว ปิกอัพอูซูซูกีสีน้ำเงิน นิสสันสีบรอนซ์ทอง และเซฟโรเลตสีบรอนซ์ พร้อมทั้งมอเตอร์ไซด์เคลื่อนที่เร็วอีก 2 คัน กำลังไม่ต่ำกว่า 12 คน ตนเคยไปพูดคุยเห็นว่า เป็นลูกชาวบ้านหลานชาวนาเหมือนกัน ก็หาข้าวทานำไปดูแล นี่ไม่ใช่การเมือง ไม่ใช่เกมได้ดินอะไรทั้งสิ้น แต่เป็นเรื่องที่ผู้ชายคนหนึ่ง จะปกป้องลูกเมียและคนในครอบครัว ยืนยันว่าใครจะกล่าวอ้างแบบนี้กันทั้งหมด ตนคนหนึ่งที่ไม่ใช่ ทั้งนี้ แต่เรียกร้องความจริงเรื่องอุทยานราชภักดิ์ มันจะต้องเผชิญการคุกคามถึงขนาดนี้ก็ให้สังคมได้รับทราบไว้

โฆษกตร.ยืนยันยังไม่คุมตัว 'พตท.'

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.เดชนรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ10) ในฐานะโฆษก ตร.กล่าวถึงความสืบหน้าการดำเนินคดีกับขบวนการ แอบอ้างสถาบันเบื้องสูง เรียกรับผลประโยชน์ ตามกฎหมายอาญา มาตรา 112 ว่า ล่าสุดพนักงานสอบสวนอนุมัติหมายจับ พ.ต.ท.อนันต์ ประเสริฐวิทย์ รองผู้กำกับการ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (รอง ผกก.1 บก.ปคม.) แล้ว หลังพบว่าได้ร่วมกับ พ.ต.ต.ปรากฏ วารุณประภา หรือสารวัตรเอี้ยด กระทำผิด แอบอ้างหาผลประโยชน์จากบริษัทเอกชน ในการสั่งผลิตสิ่งของต่างๆ ขณะนี้ทราบว่ายังไม่มีการควบคุมตัว แต่หลังจากนี้ผู้บังคับบัญชาต้องพิจารณาโทษทางปกครอง อาจพักราชการหรือให้ออกต่อไป

โฆษก ตร.กล่าวถึงกระแสข่าวออกหมายจับ พล.ต.ต.นายหนึ่งจากกรณีเคลื่อนย้ายเสาสัญญาณของตำรวจสื่อสาร จากพื้นที่ย่านบางชันมาติดตั้งบนอาคารตึกใบหยก ย่านประตูน้ำว่า ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายจับ เช่นเดียวกับ พ.ต.ท.ที่มีกระแสข่าวออกมา ทั้งนี้ อาจมีการออกหมายเรียกก่อน แล้วแต่ดุลพินิจของพนักงานสอบสวน แต่เป็นไปได้ที่จะออกหมายจับได้เลย เท่าที่ทราบเป็นกรณีเกี่ยวกับการติดตั้งเสาสัญญาณวิทยุสอดคล้องตามที่สื่อมวลชนเสนอข่าวไปแล้ว

แต่ไม่ขอพูดในรายละเอียดครบไต่ยังไม่มีการเอกสาร

ทหาร-ตำรวจถูกหมายจับเผ่นนอก

ผู้สื่อข่าวถามถึงการติดตามตัวอดีตตำรวจและทหารที่ถูกออกหมายจับไปก่อนหน้า พล.ต.อ.เดชนรงค์กล่าวว่า มีข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ นอกจากนายคชาชาติ บุญดี อดีตนายทหารสังกัดกองทัพภาคที่ 3 ที่ออกนอกประเทศไปแล้ว ยังพบว่า พล.ต.สุชาติ พรหมใหม่ พ.ต.อ.ไพโรจน์ ไรจนขจร อดีต ผกก. 2ป. และ พ.ต.ท.ธรรมวัฒน์ หิรัญเลขา อดีต รอง ผกก.2 ป. ที่ถูกออกหมายจับในความผิดตามมาตรา 112 หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้ว เชื่อว่าเป็นการเดินทางผ่านช่องทางธรรมชาติ ไม่ได้ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และไม่ทราบว่าจะไปอยู่ด้วยกันหรือไม่ แต่ตำรวจมั่นใจว่าจะติดตามจับกุมตัวมาได้

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณี พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล

(ผช.ส.) และ พล.ต.ต.อัศวเดช พิมลศรี ผู้บังคับการปราบปราม (ผบก.ป.) ที่มีคำสั่งให้ช่วยราชการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศบก.ตร.) ว่าต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบหรือไม่ พล.ต.อ.เดชนรงค์กล่าวว่า ในส่วนของ พล.ต.ท.รายนัน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเตรียมมารับงานสำคัญที่ ผบ.ตร.มอบหมาย ขณะที่ พล.ต.ต.อัศวเดช นั้นเป็นไปตามที่ ผบ.ตร.ให้สัมภาษณ์ไปแล้ว ว่ามีการปล่อยปละละเลยให้ลูกน้องกระทำความผิด ซึ่งตัวเองเป็นผู้บังคับบัญชาก็ต้องรับผิดชอบด้วย ส่วนจะมีความผิดตามคำสั่งกรมตำรวจที่ 1212/2537 เรื่องมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจหรือไม่ต้องขอตรวจสอบอีกครั้ง และตำรวจทั้ง 2 นายจะได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมหรือไม่ ต้องดูว่าภารกิจที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นแล้วหรือยังแล้วจึงพิจารณาต่อไป